



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาววงศ์เดือน อุดมคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวอัจฉรี สูงกระโทก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๙๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๙๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	นางณัฐธัญรัตน์ ซ้ายหนองขาม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๒๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๒๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๔	นางสาวปภานท์ ทองศิริ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๕๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๕๑)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุจินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวปภาณัท ทองศิริ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๕๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๘)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๘)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๘)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๑๕๖
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๙
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลการที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวปานัท ทองศิริ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๕๑)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อดื้อยาที่ได้รับผลการผ่าตัดติดเชื้อดื้อยาโดยวิธีส่องกล้องเอ็นโดสโคป

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จากกรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๔๐ ปี เลขที่ภายนอก ๑๔๓๓๕/๕๗ เลขที่ภายใน ๑๔๒๗๔/๕๗ สัญชาติไทย
 นับถือศาสนาพุทธ สถานะภาพโสด อาชีพรับจ้างทั่วไป มีโรคประจำตัวจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis)
 ประมาณ ๒ ปี ปฏิเสธประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา อาการสำคัญที่มาโรงพยาบาล ประมาณ ๓ เดือน
 ก่อนมา ผู้ป่วยมีอาการคัดแน่นจมูกและปวดจมูกด้านซ้ายร่วมกับมีอาการปวดศีรษะและน้ำมูกไหล มาพบแพทย์ แพทย์ตรวจ
 ร่างกายพบมีก้อนตึงน่องอกที่บริเวณโพรงจมูกทั้ง ๒ ข้าง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อดื้อยาที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 และรับไว้ในหอผู้ป่วยในหอผู้ป่วย จักษุ โสต ศอ นาสิก วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. ตรวจ
 คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผลปกติ ถ่ายภาพรังสีโพด ผลปกติ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ผลค่า
 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) : WBC ๘๔๐๐ cell/cu.mm Neutrophil ๖๒ % Lymphocyte ๓๐.๖ %
 Hematocrit (Hct) = ๓๘.๑ เปอร์เซนต์ ค่าเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte) ผลปกติ ค่าการทำงานของไต (BUN, Cr)
 ผลปกติ ผลการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (Anti HIV)=ลบ (Negative) ได้รับการเย็บก่อนผ่าตัด พบปัญหา คือ ผู้ป่วยและญาติวิตก
 กังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดติดเชื้อดื้อยาและขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด หลังจากให้
 ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ สันหนาคลายความวิตกกังวลลดลง มีความมั่นใจในการเข้ารับการผ่าตัดครั้งนี้ ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด
 ติดเชื้อดื้อยาโดยวิธีส่องกล้องเอ็นโดสโคป วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เตรียมผู้ป่วย ตัดขนจมูก ทั้ง ๒ ข้าง
 เวลา ๖.๐๐ น. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ในอัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เตรียมความ
 พร้อมผู้ป่วยก่อนส่งห้องผ่าตัด รับผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด เวลา ๑๓.๒๐ น. เริ่มผ่าตัดจนเสร็จสิ้น รวมระยะเวลาผ่าตัด
 ๒ ชั่วโมง ผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย ไม่พบภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัด ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ส่งผู้ป่วยไป
 ห้องพักฟื้นเวลา ๑๕.๒๐ น. รับผู้ป่วยกลับจากห้องพักฟื้น เวลา ๑๖.๑๕ น. หลังผ่าตัดได้ประเมิน ติดตามอาการอย่าง
 ใกล้ชิด ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี บ่นคัดแน่นจมูก ระดับความอึดตัวของออกซิเจนที่เส้นเลือดส่วนปลาย ๙๙ เปอร์เซนต์ บริเวณจมูก
 ทั้ง ๒ ข้าง มีวัสดุอุดห้ามเลือดในโพรงจมูก (Nasal Packing) มีน้ำมูกใสปนเลือดจางๆเล็กน้อย ไม่มีเลือดไหลลงคอ สิ่งคัด
 หลั่งที่ออกจากจมูกไม่มีกลิ่นเหม็น วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ แพทย์นำวัสดุอุดห้ามเลือดในโพรงจมูกออก หลังนำวัสดุ
 กุดห้ามเลือดในโพรงจมูกออก ไม่มีเลือดออกที่จมูก ไม่มีเลือดไหลลงคอ ไม่คัดแน่นจมูก ระดับความอึดตัวของออกซิเจนที่
 เส้นเลือดส่วนปลาย ๙๙ เปอร์เซนต์ ไม่ปวด สัญญาณชีพปกติ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อ
 กลับไปอยู่บ้านแก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเกิดโรคติดเชื้อดื้อยาซ้ำ ประเมินความรู้ผู้ป่วยและ
 ญาติเข้าใจก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยรับทราบเข้าใจ นัดมาตรวจ เพื่อติดตามผลการรักษาและฟังผลตรวจชิ้นเนื้อ วันที่ ๖
 ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก โสต ศอ นาสิก รวมระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ๓ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำสื่อการสอนผู้ป่วยโรคติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่ได้รับการรักษาโดยวิธีการผ่าตัด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค แนวทางการรักษา การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด และหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล และสามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์ของบุคลากรทางการแพทย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทุกรายสามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ